



ประเทศได้ปรับตัวลดลงเป็น 35 รูปีต่อกก. จาก 48 รูปีต่อกก. แล้ว โดยรัฐบาลเพิ่งงดมาตรการให้โรงงานปล่อยน้ำตาลขายในตลาดรายสัปดาห์ และเปลี่ยนเป็นให้ขายน้ำตาลรายปักษ์แทนแล้ว

สมาคมพ่อค้าน้ำตาลเมืองบอมเบย์ประเมินว่า จากกระแสความกังวลในเรื่องโรคเบาหวานและโรคหัวใจ ประกอบกับราคาอาหารในตลาดที่แพงขึ้น 16.35% เนื่องจากปัจจัยเงินเฟ้อ ทำให้ประชากรกว่า 300 ล้านคนซึ่งมีรายได้ไม่ถึง 45 บาท ต้องลดการบริโภคน้ำตาลลง จึงทำให้เกรงว่าความต้องการบริโภคของหวานในประเทศซึ่งเคยเพิ่มขึ้นปีละ 3-5% มีแนวโน้มลดลง ซึ่งตรงกับความเห็นของบริษัทเทรดเดอร์บางรายที่เห็นว่า ความต้องการซื้อน้ำตาลของอินเดียในระยะข้างหน้าจะไม่เพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการที่เมืองมุมไบรายงานจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกว่า อินเดียมีผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะนี้อยู่ที่ 42 ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเป็น 70 ล้านคนในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยมีจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจอยู่ที่ 100 ล้านคน

อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ผลิตของหวานรายใหญ่ของอินเดียเช่น Britannia Industries และ Hindustan Lever Ltd. กลับประเมินว่า ประชาชนคนชั้นกลางของอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านคน เป็น 250 ล้านคน และยังมีความต้องการบริโภคของหวานต่างๆ อยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังมีแนวโน้มว่า บริษัทเหล่านี้ อาจจะลดปริมาณน้ำตาลในกระบวนการผลิตลง ตามความนิยมของตลาดด้วย

มีรายงานข่าวว่า บริษัท PepsiCo. ซึ่งผลิตขนมวางและเครื่องดื่มขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากบริษัท CocaCola ในอินเดีย กำลังขออนุญาตรัฐบาลเพื่อใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อราคาน้ำตาลในประเทศผันผวน บริษัทเนสท์เล่กล่าวว่า ราคาน้ำตาลที่ขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตซึ่งอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มใช้น้ำตาลถึง 60% ของจำนวนที่ใช้บริโภคทั้งหมด 23 ล้านตัน

สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดียให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า เนื่องจากประชาชนยังนิยมของหวาน จึงไม่เชื่อว่า ความต้องการบริโภคน้ำตาลจะลดลง

## ปากีสถาน

โดยที่ในช่วงที่ราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดโลกพุ่งสูง รัฐบาลได้เคยออกมาตรการไว้ว่าจะยกเว้นภาษีให้กับบริษัทเทรดเดอร์ที่นำเข้าน้ำตาลทรายขาว 750,000 ตันก่อนวันที่ 1 มิถุนายน แต่ปรากฏว่า บรรดาเทรดเดอร์ล็งเล็งใจที่จะนำเข้า เพราะราคาตลาดโลกแพงกว่าราคาในประเทศมาก ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำตาลในประเทศได้ และตัดสินใจสั่งการให้บริษัท TCP นำเข้าน้ำตาลเอง ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ มีการนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 50,000 ตันในราคา 779.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน และต้นเดือนมีนาคม มีการนำเข้าอีก 50,000 ตันใน

ราคา 649 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการสั่งซื้อน้ำตาลอีก 2 แสนตันจาก โรงงาน Al-Khaleej ของคูไบ ในราคา 596.10 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ ปากีสถานคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาล 3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 4.2 ล้านตัน ทำให้มีต้องการนำเข้าน้ำตาลทั้งสิ้น 1.2 ล้านตัน และมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน ปากีสถานประกาศเปิดประมูลนำเข้าน้ำตาลทรายขาวจำนวน 2 แสนตัน โดยให้ยื่นประมูลได้ใน วันที่ 8 พฤษภาคม

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการที่ยังคงมาตรการของรัฐบาลที่จะยกเว้นภาษีให้กับบริษัท เทรดเดอร์ที่นำเข้าน้ำตาลทรายขาว 750,000 ตันก่อนวันที่ 1 มิถุนายน จึงทำให้โรงงานน้ำตาล เกรงว่า การนำเข้าน้ำตาลได้ตามมาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่ออย่างหนักกับโรงงานที่ต้องรับภาระหนี้ ค่าอ้อยนับล้าน ๆ รูปี จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาล 35% โดยโรงงานไม่ขัดข้องที่ TCP จะนำเข้าน้ำตาลเพื่อเป็นปริมาณสำรองขณะที่ราคาตลาดโลกปรับลดลง

#### **บราซิล (5 เมษายน)**

**สภาหอการค้าต่างประเทศ (The Brazilian Chamber of Foreign Trade-CAMEX) ประกาศ** ลดภาษีนำเข้าเอทานอลซึ่งเรียกเก็บในอัตรา 20% แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีผลใน 2-3 วันนี้ โดยจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นปี 2011

Unica ให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวเพราะบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกเอทานอลถึง 60% ให้กับตลาดโลก ควรจะเป็นผู้นำต้นแบบในเรื่องของการลดข้อกีดกันทางการค้าและเปิดตลาดเสรี เพื่อการค้าเอทานอลให้กว้างขวางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Unica เห็นว่า รัฐบาลควรที่จะคงมาตรการนี้ ตลอดไป

โดยเฉพาะถ้าสภาคองเกรสสหรัฐฯ พิจารณานุมัติในทำนองเดียวกัน จะทำให้สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าเอทานอลได้ภายในสิ้นปีนี้เช่นกัน โดยที่สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก การแข่งขันกับสหรัฐฯ ในตลาดการค้าเอทานอลโดยเสรีจะเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อ

#### **อูกันดา**

ในปี 2009/2010 อูกันดาจะมีผลผลิตน้ำตาลประมาณ 318,000 ตันเพิ่มขึ้น 10.8% จาก 287,000 ตันของปีก่อน เนื่องจากมีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นและโรงงานใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงงาน Kakira และโรงงาน Kinyara เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น

อูกันดามีความต้องการบริโภคน้ำตาลปีที่แล้วอยู่ที่ 325,000 ตัน และในอีก 20 ปีข้างหน้า ความต้องการบริโภคน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 แสนตันต่อปี

สมาคมเทคโนโลยีอ้อยของอูกันดากำลังเร่งให้รัฐบาลพิจารณาออกกฎหมายสนับสนุนการผลิตเอทานอลจากอ้อย และออกมาตรการให้บริษัทน้ำมันผสมเอทานอลเพื่อขายในประเทศ โดย

